

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

<http://www.norsorpor-online.com> วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1556 ราคา 10.00 บาท

“เสรีพิศุทธ์” ยัน พรรคไม่โหวตแก้ รธน.ชี้ ไม่ใช่แก้เพื่อปากท้อง เผย ตำรวจไม่มีวัฒนธรรม-สั่งสอนให้ทำร้ายผู้ต้องหา

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย แถลงข่าวถึงการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 2 ว่า ตนไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกกับการเสนอญัตติดังกล่าวเข้ามา เพราะเป็นเรื่องของพรรคการเมือง ไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อปากท้องของประชาชน ยืนยันว่า ตนไม่มีทางโหวตให้และทราบว่าฝ่ายที่รับผิดชอบจะถอนไปบางส่วน ตลอดจนการแก้ไขของคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขในมาตราที่เกินหลักการ เพราะตามหลักการแก้ไขกำหนดไว้ 2 มาตรา แต่แก้ไขไปเกือบ 10 มาตรา ซึ่งผิดจริยธรรมในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจมีความผิดทำให้ติดคุกกันหมด ขอให้คอยติดตามการพิจารณาว่าจะเป็นอย่างไรรต่อไป ยังได้กล่าวถึงกรณีตำรวจคลุมถุงดำผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตว่า ใช้ตำแหน่งหาผลประโยชน์โดยรีดเงินพ่อค้ายาเสพติดพร้อมกับชมเชยข้าราชการตำรวจผู้น้อยที่กล้าแสดงพยานหลักฐานออกมา และอ้างอิงว่า ผบ.ตร. ได้ให้ออกจากข้าราชการ และทราบว่าผู้กำกับใจหลบหนีไปแล้ว

“ยืนยันไม่มีวัฒนธรรมตำรวจเช่นนี้ หรือการสั่งสอนกันในองค์กรตำรวจ เพราะตำรวจที่ดีมีจำนวนมาก แต่สอนเรื่องการปฏิบัติตัวต่อผู้ต้องหาเคารพต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทด้วยชีวิต ซึ่งเป็นอุดมคติของตำรวจ และย้ำว่าองค์กรตำรวจจะต้องมีการพัฒนา ซึ่งหากประธาน ก.ตร. ที่มาจากทหาร ตำรวจก็ไม่เจริญ” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว

“ศรีสุวรรณ” เตรียมร้อง ป.ป.ท.สอบแพทย์นครสวรรค์ ออกใบรับรองการตายของผู้ต้องหาถูกลุมหัวดับ

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (26 ส.ค.) จะไปร้องเรียนต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เพื่อให้สอบสวนเอาผิดนายแพทย์ ผู้พิสูจน์การเสียชีวิตของผู้ต้องหา ที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์ขณะผู้กำกับ ใจใช้ถุงคลุมศีรษะรีดเงิน 2 ล้าน ฆ่าพ่อค้ายาเสพติด และยังมีกรณีการเปิดเผยเอกสารอีกหนึ่งฉบับ คือ หนังสือรับรองการตายของผู้ต้องหา ที่ออกโดยแพทย์จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ พร้อมระบุสาเหตุการเสียชีวิตโดยสันนิษฐานว่า ผู้ต้องหาได้เสียชีวิต เพราะพิษจากสารแอมเฟตามีน ซึ่งการกระทำในคลิปกับการระบุสาเหตุการตายในเอกสาร มันขัดแย้งกันหรือไม่ การเขียนสาเหตุของการตายว่าสันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน ซึ่งระบุเหตุแห่งที่ตาย คือ การ Overdose ซึ่งตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ โดยชัดแจ้ง

“การเขียนในลักษณะนี้ ชี้ให้เห็นว่า เป็นการจกดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการหรือไม่ ซึ่งหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นการร่วมมือกันกับตำรวจในกรณีดังกล่าวจริง แพทย์สภาจะต้องดำเนินการถอดถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ในลำดับถัดไปด้วย เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อจรรยาบรรณแพทย์อย่างร้ายแรง” นายศรีสุวรรณ กล่าว

“ณัฐชนน” จ่อนำปม ผกก.ใจ เข้าสู่ กมธ.พ่วงนี้ จี้มอบตัวพิสูจน์ตัวเอง

นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า การกระทำของ พ.ต.อ. ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ ผู้กำกับ ใจ และทีมงาน ซ่อมผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตเป็นกระทำที่ท้าทายองค์กรตำรวจและกระบวนการยุติธรรม สะท้อนขวัญยากเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะรับได้ จึงอยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแลและเชี่ยวชาญครอบครัวผู้เสียหาย รวมถึงดูแลความปลอดภัยของผู้บันทึกคลิปวิดีโอคนร้ายทุกครั้งในการสัมภาษณ์ของ กมธ.การตำรวจ ที่ผ่านมา ว่า ตำรวจกับนักการเมืองเหมือนกัน ที่เกิดวิกฤตศรัทธา เราต้องเรียกความศรัทธาให้กับประชาชน

“ขอเรียกร้องให้ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ มามอบตัวต่อผู้คดี อย่าหนีเพื่อความสง่างาม เพราะหากหนีออกนอกประเทศ และไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นการทำลายสำนักตำรวจแห่งชาติ และกระบวนการยุติธรรม ถึงเวลาแล้วที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องตัดนิ้วที่เสียออกตามที่ ผบ.ตร.ระบุไว้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ได้สะท้อนวงการตำรวจอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนวงการแพทย์ด้วย ทั้งกรณีใบรับรองแพทย์ระบุว่า ตาบอดของไฮโซลูกนัท และกรณีนี้ โดยในวันพรุ่งนี้ (26 ส.ค.) กมธ.จะนำเรื่องผู้กำกับ ใจมาพิจารณา” นายณัฐชนน กล่าว

มูมภาชี**การจำหน่ายหนี้สูญ**

การจำหน่ายหนี้สูญกรณีนี้มีจำนวนเกิน 500,000 บาท ไม่ว่าจะเป็หนี้
ของลูกหนี้ในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 186 เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่กำหนดให้ศาลไทยต้องยอมรับคำพิพากษาคำบังคับ หรือคำสั่ง
ของศาลต่างประเทศเป็นเอกสารในการจำหน่ายหนี้สูญได้

(กค 0706/4678 ลว. 14 พ.ค. 2547)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

บริษัทจ่ายค่าบริการให้บริษัทในประเทศสิงคโปร์และบริษัทในประเทศ
ฟินแลนด์ โดยพบว่า ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ระบุจำนวนเงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์
สิงคโปร์ 2 ฉบับและเงินสกุลยูโร 1 ฉบับแต่บริษัทได้ชำระหนี้ด้วยเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐ ดังนั้น ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
จะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลดอลลาร์สหรัฐเพราะได้จ่ายโดยเงินตราที่
เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ

(กค 0706/9913 ลว. 5 พ.ย. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต จำกัด
438 หมู่ 2 ตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

26 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอบเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ บ้านเลขที่ 438 หมู่ 2 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการของบริษัท
- พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

อักรเดช มณีวัย
(นายอักรเดช มณีวัย)
กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ